




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปรับ ครม.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, brighttv, spacebar, thekey.news, teenee, ch3plus, mtoday, vnexplorer, thestatestimes, kaohoon, topnews)</p> <p>-การปรับ ครม. จะเกิดขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของ สร. มีรายชื่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.สธ. แทน นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ซึ่งจะกลับไปทำงานสภา ด้านการเมืองให้รัฐบาล</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thebangkokinsight, teenee)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบเรื่องนี้ เพิ่งทราบจากข่าวตามที้นำเสนอ ยังตอบไม่ได้เพราะไม่ได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้ สำหรับนักการเมืองแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เป็นปกติของนักการเมือง ตอนนี้นั้นยังต้องทำหน้าที่ รมต.สธ. ซึ่งในวันที่ 13-14 เม.ย. จะลงพื้นที่ จ.น่าน ดูความเรียบร้อยในวันสงกรานต์ วันที่ 15 เม.ย. บินไปเชียงใหม่ดูเรื่องสงกรานต์และฝุ่น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>-โพสต์ภาพข่าว โผ ครม. จากมติชน ระบุ เตรียมรับนโยบาย “ไบมะละกอต้ม” ได้เลย</p>	
<p>เทศกาลสงกรานต์ 2567</p> <p>1. เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., mcot, spacebar, siamnews, trueid)</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง ทวีตผ่าน X ระบุ “สงกรานต์” คือมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเป็น Soft Power สำคัญของไทยที่ถูกต่อยอดไปสู่การจัดงานเทศกาลดึงดูดคนทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทย ขอให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ อย่าละเลยคุณค่าวันสงกรานต์ที่มีต่อครอบครัว รดน้ำดำหัว เชื่อมสัมพันธ์คนระหว่างรุ่น</p> <p>2. เตือนดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุริตันวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะดื่มพักผ่อนกับครอบครัว มีการรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์ ทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ส่งผลต่ออวัยวะหลายส่วนในร่างกาย ควบคุมตัวเองไม่ได้ เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน บางรายบาดเจ็บ ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต</p> <p>-นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สพข. ฝากถึงผู้ที่ชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคมให้มาก หากเมาแล้วขับช้อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีความผิดที่ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ฉะนั้นหากต้องขับช้อานพาหนะ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด เพื่อนหรือคนในครอบครัวควรหมั่นดูแลซึ่งกันและกัน ย้าเตือนให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เมาไม่ขับ ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>3. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาฯ อย. เผย ช่วงสงกรานต์ลูกหลานมักจะกลับบ้านเยี่ยมเยียนพบปะญาติมิตร พร้อมกับการเลือกซื้อของฝากต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร จึงขอแนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพบนฉลาก สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์ อย. หรือสอบถามสายด่วน อย. 1556</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขา. ออ. กล่าวถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้สำรวจพบมีดินสอพองปลอมจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้. ขอชี้แจงว่าดินสอพอง ทำมาจากดินมาร์ลหรือปูนมาร์ลมาบดร่อน ผสมน้ำแล้วกรองให้สะอาด ซึ่งดินมาร์ลมีส่วนประกอบของสารแคลเซียมคาร์บอเนตมากกว่าร้อยละ 80 และมีส่วนประกอบอื่น เช่น แมกนีเซียม คาร์บอเนต แคลเซียมออกไซด์ มีการนำมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทาผิวกายคล้ายร้อน แก้มืด ผื่นคัน ผสมน้ำอบเพื่อ ประพรมพระพุทธรูป พอกไข่เพื่อทำไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ซึ่งการนำดินสอพองมาใช้ในวัตถุประสงค์ต่างกัน ต้องมีกรรมวิธีการ เตรียมที่แตกต่างกัน เพื่อความปลอดภัย และ การเลือกซื้อต้องดูที่มีฉลากภาษาไทย มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง เวลาใช้ต้องระวังอย่า ให้เข้าดวงตา ผิวหนังที่มีบาดแผลโดยเด็ดขาด เพราะมีคุณสมบัติเป็นด่าง อาจเกิดการระคายเคืองได้ พบผลิตภัณฑ์สงสัยไม่ปลอดภัย ไม่จดแจ้ง ออ. แจ้งร้องเรียนที่สายด่วน ออ.1556</p> <p>4. แจกหน้ากากอนามัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผอ.ฝ่ายการตลาด อภ. เผย ได้นำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยสาร 3,000 กล่อง รถโดยสารสาย 3,000 กล่อง รพม. 1,000 กล่อง และรถไฟ สถานีกลางบางซื่อ 3,000 กล่อง รวมมูลค่า 250,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเองช่วงสงกรานต์</p> <p>5. อุบัติเหตุ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์)</p> <p>- กรม ปก. รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เม.ย. ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ขับช้อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 234 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 248 คน ผู้เสียชีวิต 25 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 44.02 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 20.94 ต้มแล้วขับ ร้อยละ 16.67 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 86.07 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.01-17.00 น. ร้อยละ 8.55 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 16.48, จ.สงขลา เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 11 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บสูงสุด 13 คน, กทม. มีผู้เสียชีวิต สูงสุด 3 ราย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์</p> <p>- จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นกับรถ จยย.มากที่สุด สาเหตุหลักคือไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 90.7% กทม.เป็นจังหวัดที่ สวมหมวกกันน็อกสูงที่สุด 48% ส่วนจังหวัดยะลา กระบี่ ปัตตานี สวมหมวกนิรภัยต่ำสุด 3%</p> <p>ด้าน พญ.ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ อธิบดีที่ปรึกษา WHO ด้านการบาดเจ็บฯ แสดงความเป็นห่วงประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน ช่วงสงกรานต์โดยใช้รถ จยย.เป็นพาหนะ และระมัดระวังไม่ควรเสาดน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ที่กำลังวิ่งอยู่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (brighttv, siamnews, ch7, เพจ ThairathTV)</p> <p>- นายมอส วัย 24 ปี ชาว จ.อุดรธานี ป่วยซึมเศร้า ตกงานไม่มีเงินกลับไปฉลองสงกรานต์ที่บ้าน ตัดสินใจเขียนจดหมายสั่งลา คิดสั้นกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้ยังไม่พบร่าง</p>	
<p>วันผู้สูงอายุแห่งชาติ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นิต้าโพล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ เผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง “ภาพลักษณ์ผู้สูงอายุไทย 2567” ช่วงวันที่ 26-27 มี.ค.67 จากประชาชนอายุ 30-59 ปี ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 1,310 หน่วยตัวอย่าง เห็นด้วยว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่นำเคารพ 88.17%, ผู้สูงอายุสามารถอาศัยร่วมกับลูกหลานได้ 86.18%, ผู้สูงอายุสามารถเป็นที่พึ่งให้ลูกหลาน 83.97%, ผู้สูงอายุมี สุขภาพจิตแจ่มใส ไม่ซึมเศร้า 74.81%, ผู้สูงอายุมีเพื่อนฝูง ไม่เหงา ไม่เก็บตัว 73.82%, ผู้สูงอายุมีความจำดี สามารถรับรู้ได้ดี 69.62%, ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 67.63% และผู้สูงอายุสามารถทำงานหารายได้เลี้ยงดูตนเอง 53.36%</p>	
<p>ส่อง-ใส่-แซบ ลดเสี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., thereporters, hfocus, thailandplus, newtv thaitodaynews, plewseengern)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรม คร. กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีอัตราป่วยโรค ซิฟิลิสเพิ่มสูงขึ้นมากในกลุ่มเยาวชน เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย จึงแนะนำให้ยึดหลัก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>“ส่อง” ผืน แผล ตุ่ม หนอง ของคุณนอนก่อนทุกครั้ง “ใส่” ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง “แช่บ” อย่างปลอดภัย มันใจว่าตัวเองและคู่อีกไม่มีเชื้อ หากเคยมีความเสี่ยงหมั่นตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ HIV ซิฟิลิส อย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p>เตือนภัยยาเสพติด “คอลลาเจน”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, NBT, mekhanews)</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุริยกุลนวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย พบการลักลอบจำหน่ายสารเสพติดชนิดใหม่ “คอลลาเจน” ซึ่งกลุ่มผู้ค้ายาผสมขึ้นมาเอง โดยมีส่วนประกอบของยาเสพติดหลายชนิด เช่น เมทแอมเฟตามีน เคตามีน หรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ฯลฯ นำมาบรรจุลงในซอง เมื่อนำมาชงกับน้ำร้อนหรือผสมกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ จะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทำให้เคลิบเคลิ้ม ตื่นตัว จำหน่ายตามสื่อสังคมออนไลน์ กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและมีแนวโน้มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น</p> <p>-นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. เตือนกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมทดลองใช้ยาและสารเสพติดแปลกใหม่ให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองให้มาก ผากถึงกลุ่มผู้ปกครองควรหมั่นติดตามข่าวสารต่าง ช่วยกันสอดส่อง และแจ้งเบาะแสสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหรือคนในครอบครัว สามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติด ได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่ สบยช., รพ.ธัญญารักษ์ ทั้ง 6 แห่ง, รพ.ของรัฐทุกแห่ง</p>	
<p>ไม่ทอดข้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ)</p> <p>-พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการลงนาม MOU ร่วมกับบางจากฯ โครงการไม่ทอดข้า ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการทอดไม่ทิ้ง เปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วให้เป็นพลังงานสะอาด นำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF ลดโลกร้อน โดยกรมอนามัยต้องการรณรงค์ไม่ให้มีการทอดข้า นำน้ำมันใช้แล้วไปขายเพื่อลดต้นทุนประชาชนได้ประโยชน์รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ดีต่อโครงสร้างทั้งระบบ</p>	
<p>กากแคดเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เผยแพร่อินโฟกราฟิกคำถาม-คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับแคดเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รวม.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการจัดการกากแคดเมียมที่ปัจจุบันถูกพบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี และกทม. ว่าขณะนี้ กกก.อำนวยการขนย้าย กากแคดเมียมและกากสังกะสี ออก. มีคำสั่งถึงบริษัทปิยอนด์ฯ จำนวน 3 ฉบับ และหารือร่วมกับ บมจ.เบาว์ แอนด์ ปิยอนด์ บริษัทต้นทางของกากแร่แคดเมียม 15,000 ตัน ซึ่งถูกฝังกลบอยู่ใต้ดินพื้นที่ของบริษัท ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อแก้ปัญหาขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, js100) เพจ Drama-addict, Dr.Dark</p> <p>-นายเอกวรัญญู อัมปะปาล โฆษก กทม. เผย หลังเข้าตรวจสอบกากแคดเมียมและสังกะสีที่ถูกเก็บไว้ใน บ.ล้อโลหะไทย เมททอล จก. เขตบางซื่อ กทม. สุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสีย 3 ตัวอย่าง ดินในโรงงาน 2 ตัวอย่าง และดินนอกโรงงานในเขตชุมชน ห่างจากโรงงานช่วงระยะ 50 เมตร 100 เมตร 150 เมตร 200 เมตร 250 เมตร และ 400 เมตร จำนวน 9 ตัวอย่าง และเมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (EDXRF) พบว่า กากแร่มีปริมาณแคดเมียมสูงกว่าค่า TTLC (ถือเป็นของเสียอันตราย) โดยดินในโรงงานพบการปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์การปนเปื้อนในดินฯ ส่วนดินนอกโรงงาน ตรวจไม่พบการปนเปื้อน ส่วนผลการตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ 3 จุดไม่พบสารอันตราย ส่วนคุณภาพน้ำเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-ชาวบ้าน ช.ชัยพรวีถึ 32 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบถุงบิ๊กแบ็คขนาดใหญ่สีขาว บรรจุสารบางอย่างถูกนำมาทิ้งไว้ เกิดความวิตกกังวล นอก.บางละมุง จึงประสาน สนง.อุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเป็นฝุ่นผงสีดำเนื้อละเอียดกว่า รายงานผลการวิเคราะห์ตรวจสอบฝุ่นผง ไม่ใช่สารแคดเมียม เป็นเพียงเศษเหล็กโรงหล่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, isranews, news1live)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ตร.สอบสวนกลาง แกลงผลสืบหน้าคดีกักแคดเมียม พบมี จนท.รัฐเกี่ยวข้อง ด้าน ผบช.ก.สั่งขยายผลทุกมิติ พบความผิดถึงใครไม่ว่าจะเป็นเอกชน/จนท.รัฐ ต้องถูกดำเนินคดีทุกคน ไม่มีละเว้น แนวทางต่อจากนี้จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจะมีการประสานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัด อก. เผยได้กำกับให้ทีม จนท.ของสนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยังคงดำเนินการตรวจสอบและติดตามโรงงานและโกดังที่อยู่ในพื้นที่ต้องสงสัย ค้นหากากตะกอนแร่แคดเมียมอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าก.อุตสาหกรรมใส่ใจในความปลอดภัยและตั้งใจที่จะคลายความกังวลในทุกๆ เรื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-จะเห็นได้ว่ากระบวนการขนย้ายแคดเมียมไปยังสมุทรสาคร และมีการกระจายฝากไว้หลายจุดในโกดังเครือข่าย รวมถึง กทม. ต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตจากหลายส่วน และมีหน่วยงานตรวจสอบในการกั้นร่องสกัดกั้นอยู่หลายชั้นตอน แต่ภัยอันตรายที่เกิดจากสารเหล่านี้ และการที่ผู้ประกอบการไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจนั้น ยังเป็นความคลุมเครือ และกลายเป็นช่องว่างทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัย ส่วนการแก้ไขปัญหานั้นเห็นว่าแต่ละหน่วยมีอำนาจหน้าที่เฉพาะ และขาดการประสานงานกัน ซึ่งน่าจะเป็นหัวใจหลักให้แคดเมียมไปอยู่ตามที่ต่างๆ</p>	
<p>เร่งแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>-ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยั้งยง ผอ.สปสข.เขต 13 กทม. เผย สปสข. ระดมความร่วมมือ อสส. - ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ กทม. ร่วมสื่อสาร 4 แนวทางใช้สิทธิบัตรทอง โมเดล 5 ใหม่ ใน กทม. หากเจ็บป่วยให้เริ่มต้นรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน หากเกินศักยภาพ คลินิกส่งต่อ รพ.เพื่อรักษาต่อไป ทั้งนี้ได้รับทราบว่ามีประเด็นร้องเรียนเข้ามามาก สปสข.มีมาตรการเร่งด่วน ตั้งเป้าว่าประชาชนจะเข้าถึงสิทธิได้สะดวกภายใน 3 เดือน กรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นมีประเด็นการปฏิเสธการส่งต่อซ้ำๆ ขณะนี้ สปสข.มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการตามมาตรา 57 และ 59 โดยรวบรวมข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ ส่งให้ กกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ ในการตั้งกรรมการสอบสวน และหากเรื่องร้องเรียนไม่ลดลงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, siamnews, tvpool)</p> <p>-ตร.กำแพงเพชร จับกุมแอดมินกลุ่มไลน์ลับ @chayut#cnvapeshop หลังสืบทราบว่ามีกรลักลอบขายบุหรีไฟฟ้า ค้นพบบุหรีไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ จำนวนมาก ผ่านกลุ่มไลน์ลับมาเป็นเวลา 2 ปี ในราคาตั้งแต่ 40 - 1,040 บาทนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ พลังบวกGenZ</p> <p>-ยกตัวอย่าง มิว นร.ชั้น ป.6 เริ่มใช้บุหรีไฟฟ้าแทบทุกวันมา 2 ปี แอบขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อ มักใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ใช้บุหรีไฟฟ้า หลังเพื่อนชวนให้ลองแล้วรู้สึกช่วยลดความเครียดกังวล พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้และทะเลาะกันถี่ขึ้น นอกจากนี้รู้สึกเท่ ทำตามดารา เมื่อพ่อแม่ทราบจึงพาไปพบแพทย์ให้เลิกบุหรี การบำบัดรักษาจะเริ่มจากการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ ให้คำปรึกษา เข้าใจสาเหตุปัญหา ชักจูงให้อยากเลิกด้วยตนเอง ปรับความสัมพันธ์ภายในบ้าน จนเลิกบุหรีได้เร็วขึ้น กลุ่มเพื่อนก็ร่วมบำบัดแบบกลุ่มไปด้วย ขาดปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ป้องกันการกลับไปติดซ้ำ</p>	
<p>จับน้ากระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>-ตร.ภูเก็ท จับวัยรุ่นอายุ 20 ปี ลักลอบขายน้ากระท่อมบริเวณ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ย้ำหากพบเบาะแส แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชม.</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>-รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นควัน PM 2.5 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนไทยและส่งผลกระทบต่อทุกมิติ ขณะนี้ประชาชนทั้งภาคเหนือกำลังเฝ้ารอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ “เด็ดขาด ครบวงจร ยั่งยืน” เสนอแนะให้เร่งผลักดันหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดการฝุ่นพิษและมลพิษทางอากาศมีอำนาจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หน้าที่เบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหา, จัดตั้งกองทุนอากาศสะอาด, ทบทวนนโยบายในภาคเกษตรและเร่งหาตลาดให้กับเศษวัสดุเหลือใช้สร้างรายได้ให้เกษตรกร, เร่งติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผา โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน และการมี พ.ร.บ.อากาศสะอาด ฉบับแรกของไทย</p>	